

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN HUNG HÀ Góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương



Cán bộ Chi cục Thống kê huyện Hưng Hà rà soát lại số liệu thống kê trước khi cung cấp cho ngành chuyên môn.

Với phương châm "Trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời", những năm qua, Chi cục Thống kê huyện Hưng Hà luôn phát huy tốt tinh thần đoàn kết, tổ chức thu thập, xử lý, tổng hợp, phân tích, công bố, lưu trữ số liệu và dự báo thống kê một cách chính xác và kịp thời, từ đó tạo cơ sở quan trọng để huyện Hưng Hà đưa ra những giải pháp phù hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Được tái lập trên cơ sở chia tách Phòng Tài chính - Kế hoạch - Thống kê huyện năm 1995, đến năm 2010, Phòng Thống kê huyện Hưng Hà được đổi tên thành Chi cục Thống kê huyện Hưng Hà, chịu sự quản lý trực tiếp của Cục Thống kê tỉnh. Chi cục có 5 cán bộ, nhân viên, 100% có trình độ đại học. Việc điều tra, thu thập thông tin trên các lĩnh vực phát triển kinh

tế - xã hội của huyện được Chi cục thực hiện thường xuyên, bảo đảm chính xác, đúng quy định; các chế độ báo cáo số liệu thống kê trong các kỳ được thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương. Bà Lưu Thị Chi Thoa, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Hưng Hà cho biết: Là đơn vị trực tiếp tham mưu, thực hiện các báo cáo kinh tế - xã hội của huyện, trực tiếp tính toán tăng trưởng giá trị sản xuất của huyện nên trong những năm qua Chi cục đã phân công nhiệm vụ cụ thể phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ, nhân viên, từ đó tạo sự chủ động của cán bộ, nhân viên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, Chi cục tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao kiến thức về thống kê cho tuyến cơ sở; thường xuyên giao ban, trao đổi với cán bộ làm công tác thống kê các xã, thị trấn, trên cơ sở đó nắm bắt kịp thời tình hình thực hiện công tác thống kê, đồng thời nâng cao chất lượng công tác thống kê ở cơ sở. Chính vì thế, các báo cáo được Chi cục thực hiện đều bảo đảm đủ chỉ tiêu, thông tin phân ánh sát, đúng tình hình thực tế địa phương, được các ngành, các cấp thống nhất sử dụng; đặc biệt, các báo cáo kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, 6 tháng, cả năm đã tạo căn cứ quan trọng giúp huyện Hưng Hà đưa ra các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong năm cũng như xây dựng kế hoạch năm tiếp theo. Cùng với việc cung cấp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn, thời gian qua, Chi cục Thống kê huyện Hưng Hà còn thực hiện thành công các cuộc điều tra chuyên môn từ lúc thành lập ban chỉ đạo đến khi kết thúc bàn giao tài liệu về ban chỉ đạo cấp trên. Điển hình như tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016, tổng điều tra kinh tế năm 2017, tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Ngoài ra, Chi cục Thống kê huyện còn thực hiện các cuộc điều tra định kỳ như: điều tra mẫu tháng của các ngành kinh tế, điều tra dân số thời điểm 1/4, điều tra chăn nuôi, điều tra năng suất sản lượng lúa... Để nâng cao chất lượng và hiệu quả các cuộc điều tra, ngoài việc chú trọng lựa chọn điều tra viên có kinh nghiệm, Chi cục phân công cán bộ, nhân viên thực hiện công tác kiểm

tra, giám sát quá trình thực hiện phương án điều tra, trên cơ sở đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót. Đối với cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021, mặc dù có sự đổi mới trong hình thức điều tra (hoàn toàn không sử dụng phiếu giấy, các nội dung điều tra được thiết kế trong các bảng hỏi điện tử (web-form) và theo phiếu điện tử (CAPI) nhưng do đặc biệt chú trọng trong công tác giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ điều tra viên trong quá trình thu thập thông tin nên Chi cục đã sớm hoàn thành kế hoạch đã đề ra với tổng số 455 doanh nghiệp, 101 đơn vị sự nghiệp, 7 hiệp hội và gần 17.400 hộ cá thể đã được đồng bộ lên hệ thống. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Chi cục Thống kê huyện Hưng Hà luôn là một trong những đơn vị đi đầu trong các phong trào thi đua của ngành Thống kê, được các cấp biểu dương, khen thưởng; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2019), bằng khen của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (năm 2014, 2016, 2018), bằng khen của UBND tỉnh (năm 2016, 2020), cử thi đua của UBND tỉnh (năm 2006, 2017) và từ năm 2013 đến nay luôn đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc".

MINH HƯƠNG

▶ Triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt 14



Người dân được tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Từ ngày 18 - 22/10, ngành Y tế triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt 14 trên địa bàn tỉnh với 81.900 liều. Theo kế hoạch sẽ tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 trong đợt 10 và tiêm mũi 1 đối với người từ 65 tuổi trở lên, thứ tự ưu tiên theo độ tuổi từ lớn tuổi trở xuống.

Đến nay đã có 8 loại vắc-xin phòng Covid-19 được Bộ Y tế cấp phép sử dụng tại Việt Nam. Vắc-xin tốt nhất là vắc-xin được tiêm sớm nhất. Tiêm phòng sớm giúp ngăn ngừa dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, giảm nguy cơ bệnh nặng và tử vong. Vì vậy, người dân hãy đi tiêm ngay khi đến lượt, không chần chừ, trì hoãn, lựa chọn vắc-xin. Mỗi mũi vắc-xin được tiêm sẽ giúp người dân có thêm vũ khí chống dịch Covid-19, góp phần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

HOÀNG LANH

▶ QUỲNH PHU Hoàn thành trên 17.000 mũi tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt 13

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Quỳnh Phú, trong đợt 13 tiêm vắc-xin phòng Covid-19, huyện được phân bổ 17.060 liều để tiêm cho các nhóm từ 18 tuổi trở lên gồm: cán bộ, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội; người lao động, thân nhân người lao động; học sinh, sinh viên đang học tại các trường cao đẳng, đại học, trung cấp nghề; người lao động tại các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, tiểu thương tại chợ, siêu thị, trong đó ưu tiên nhóm học sinh, sinh viên. Việc tiêm vắc-xin được tiến hành tại trạm y tế các xã, thị trấn, bắt đầu từ ngày 15/10. Đến ngày 20/10, theo thống kê toàn huyện đã hoàn thành tiêm vắc-xin đợt 13 cho tất cả các nhóm trên. Việc tiêm vắc-xin diễn ra theo đúng tiến độ, đúng quy định và bảo đảm an toàn tiêm chủng.

NGUYỄN CƯỜNG

▶ ĐÔNG HƯNG Quản lý 1.351 người có nguy cơ cao với dịch Covid-19

Đến ngày 19/10, huyện Đông Hưng đang quản lý 1.351 người có nguy cơ cao với dịch Covid-19; trong đó, 1.061 người về từ vùng dịch; 191 người tự theo dõi sức khỏe tại nhà sau cách ly tập trung; 99 người đang thực hiện cách ly tập trung tại 3 cơ sở cách ly tập trung của huyện. Trong hai ngày 17 - 18/10, huyện đón 73 công dân trở về từ các địa phương phía Nam, trong đó chủ yếu là Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai..., đã tổ chức phân loại quản lý, cách ly theo đúng quy định.

Thực hiện quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 của trung ương, của tỉnh, huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương xây dựng phương án chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, vật tư, hóa chất, sinh phẩm để xét nghiệm, chẩn đoán, truy vết các trường hợp liên quan đến F0, đáp ứng các tình huống dịch có thể xảy ra. Ban quản lý các khu cách ly tập trung của huyện chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị sẵn sàng vận hành khu cách ly khi cần thiết. Các xã, thị trấn nắm chắc đi biển động dân cư trên địa bàn, quản lý, giám sát chặt chẽ các trường hợp từ tỉnh ngoài về địa phương...

THU HIỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT XÔ GAS Giữ vững thương hiệu mạnh

Vượt lên những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Công ty Cổ phần Việt Xô Gas (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình) vẫn duy trì sự phát triển và khẳng định thương hiệu trên thị trường kinh doanh khí đốt mở hóa lỏng. Công ty Cổ phần Việt Xô Gas là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực chiết nạp, cung cấp khí hóa lỏng phục vụ nhu cầu gas công nghiệp cho các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình và một số tỉnh lân cận. Hiện nay, Công ty đang có hơn 600 đại lý bán lẻ và chiếm 30% thị phần tiêu thụ gas tại Thái Bình. Ông Lê Xuân Tuyển, Giám đốc Công ty cho biết: Chúng tôi luôn xác định phải cung cấp gas ổn định cho doanh nghiệp và người dân phục vụ sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt. Vì vậy, thời gian qua, để bảo đảm "đồng cháy năng lượng" không bị ách tắc, gián đoạn, Công ty đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công ty Cổ phần Việt Xô Gas thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K", cung cấp miễn phí khẩu trang, nước sát khuẩn, bảo hộ lao động cho công nhân; đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo, các tổ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo tổ, đội sản xuất; xây dựng kịch bản, tổ chức diễn tập ứng phó với các tình huống dịch có thể xảy ra. Nhằm chủ động "tấn công dịch", Công ty phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) và các cơ sở y tế tổ chức test nhanh, xét nghiệm PCR sàng lọc SARS-CoV-2 và tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho 100% công nhân. Nhờ kiểm soát tốt nguy cơ lây nhiễm dịch, cán bộ, công nhân Công ty luôn yên tâm, tập trung sản xuất. Để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, Công ty Cổ phần Việt Xô Gas áp dụng hệ thống tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho lĩnh vực chiết nạp và cung ứng sản phẩm khí đốt mở hóa lỏng LPG; đầu tư hiện đại hóa nhà xưởng, xe bồn, bồn chứa gas và đầu tư hàng vạn vốn bình gas mới đúng quy chuẩn kỹ thuật an toàn quốc gia QCVN 04:2013/BCT. Nổi bật, Công ty đầu tư dàn xoay Carousel chiết nạp gas với 12 họng nạp công nghệ tiên tiến nhất hiện nay giúp sản phẩm luôn bảo đảm về chất lượng và trọng lượng; giảm tỷ lệ thất thoát gas trong quá trình chiết nạp và bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ. Anh Nguyễn Văn Đường, công nhân Công ty chia sẻ: Nhờ có hệ thống máy tự động cân, sang, chiết nên công việc chiết nạp gas của anh em công nhân đỡ vất vả, năng suất tăng lên hơn 5 lần và quan trọng nhất là luôn giữ được an toàn trong sản xuất và bảo vệ sức khỏe của người lao động. Hiện nay, bình quân thu nhập của công nhân Công ty đạt 7 triệu đồng/người/tháng. Tất cả các sản phẩm gas của Công ty Cổ phần Việt Xô Gas trước khi đến tay người tiêu dùng đều được kiểm tra, kiểm nghiệm chặt chẽ bảo đảm đủ lượng gas, vỏ bình được bảo hiểm và được niêm phong, dán tem chống hàng giả. Gần 20 năm có mặt trên thị trường, Việt Xô Gas đã xây dựng niềm tin vững chắc với các khách hàng, người tiêu dùng, sản phẩm của Công ty đạt giải bạc chất lượng quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức bình chọn. Giám đốc Công ty Lê Xuân Tuyển cho biết thêm: Song song với nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thời gian qua, chúng tôi chú trọng hoạt

động chăm sóc khách hàng và phát triển thị trường nên doanh số liên tục tăng. Năm 2020, sản lượng của Công ty đạt 7.700 tấn gas, doanh thu đạt 109 tỷ đồng. Năm 2021, sản lượng và doanh thu sẽ tăng khoảng 20% so với năm trước, phần đầu đạt mục tiêu doanh thu trên 120 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước khoảng 800 triệu đồng. Không chỉ sản xuất, kinh doanh giỏi, Công ty Cổ phần Việt Xô Gas còn là điểm sáng doanh nghiệp tích cực chia sẻ với cộng đồng. 2 năm qua, Công ty đã tặng 600 suất quà tết

cho người nghèo với tổng trị giá 240 triệu đồng; tặng 15 triệu đồng tiếp sức trường học cho học sinh nghèo vượt khó; ủng hộ tiền và thiết bị bảo hộ y tế cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, thành phố Thái Bình và tặng khẩu trang, quần áo bảo hộ y tế cho các cơ quan báo chí với tổng trị giá 550 triệu đồng. Những hoạt động thiện nguyện đã góp phần xây dựng hình ảnh, văn hóa doanh nghiệp, củng cố vững chắc thương hiệu Việt Xô Gas trong lòng người tiêu dùng.

KHÁC DUẤN



Hệ thống chiết nạp gas hiện đại giúp doanh nghiệp giảm hao hụt nguyên liệu và cải thiện môi trường làm việc của người lao động.

Làm nông cho thu nhập cao hơn đi xuất khẩu lao động

Mỗi năm có nguồn thu hơn 700 triệu đồng từ những thửa ruộng cấy lúa kém hiệu quả trước kia, đó là thành quả gia đình anh Trần Văn Ngọc, thôn Phú Lễ, xã Tự Tân (Vũ Thư) có được nhờ sự sáng tạo, mạnh dạn khai thác tiềm năng đồng đất quê hương. Sau nhiều năm đi xuất khẩu lao động, năm 2016 anh Ngọc về nước; có chút vốn, anh quyết định đầu tư lập nghiệp ngay tại quê hương. Mạnh vườn của gia đình anh hiện tại vốn là ruộng trũng, cấy lúa kém hiệu quả của thôn Phú Lễ, được một nông dân địa phương chuyển đổi sang vườn trồng hồ nhưng hiệu quả rất thấp vì giá hồ bấp bênh, vườn trũng cây hồ

khó phát triển. Được chủ vườn cũ cho mượn lại, anh Ngọc tích tụ ruộng, mở rộng, đầu tư quy hoạch lại. Với tổng diện tích 3.500m², anh quy hoạch 500m² làm ao, kênh mương để tiêu thoát nước và nuôi trồng thủy sản, 300m² trồng cây cảnh và đặt bể nuôi cá chuối, phần diện tích chính của vườn trồng cây ăn trái. Anh Ngọc chia sẻ: Tôi chọn trồng ổi vì cây ổi có khả năng chịu ngập úng từ 4 - 5 ngày, phù hợp với vườn đất thấp trũng. Hơn nữa, trong thời gian lao động tại Đài Loan, tôi đã tích lũy được kinh nghiệm trồng, chăm sóc cây ổi. Tôi trồng hơn 300 cây ổi, sau 5 năm trồng vườn ổi phát triển tốt, cho năng suất ổn định. Ổi cho thu hoạch quanh năm, sản lượng trung bình hơn 1 tạ/ngày, cao điểm đạt 3 tạ/ngày. Giống ổi Đài Loan này quả không to, trung bình 3 quả/kg nhưng bù lại sai quả và cho chất lượng cao với cùi dày, giòn, vị ngọt đậm và ít hạt nên tiêu thụ rất thuận lợi. Giá bán bình quân từ 15.000 - 20.000 đồng/kg, cao hơn 30 - 50% so với giá một số loại ổi tại thị trường địa phương ở cùng thời điểm. Với sản lượng và giá bán này, trừ chi phí đầu tư, riêng cây ổi đã mang lại nguồn thu hơn 1 triệu đồng/ngày cho gia đình tôi. Lãng Phú Lễ có truyền thống trồng quýt cảnh, không bỏ qua cơ hội này, anh Ngọc tận dụng một góc nhỏ của vườn, mỗi năm trồng 500 chậu quýt cảnh

cho hiệu quả kinh tế cao. Kết hợp giữa trồng ổi, quýt cảnh và nuôi ốc nhồi, mỗi năm gia đình anh Ngọc có nguồn thu hơn 700 triệu đồng, cao hơn thu nhập khi anh đi xuất khẩu lao động. "Bí quyết thành công của tôi đơn giản là thật sự đam mê, yêu quý mảnh vườn, góc ao của mình, từ đó luôn tìm tòi, sáng tạo, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao. Khi đặt hết tâm huyết vào mỗi cây mà mình trồng, mỗi con mà mình nuôi thì tôi biết tôi đã chăm sóc 90% thành công" - anh Ngọc chia sẻ.

QUỲNH LƯU



Hơn 300 gốc ổi tạo nguồn thu hơn 1 triệu đồng/ngày cho gia đình anh Ngọc.